

HƯNG HÀ

Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất

Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hưng Hà đang tăng tốc sản xuất, kinh doanh với khí thế sôi nổi, tinh thần quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.



Công nhân Xí nghiệp Veston Hưng Hà thi đua lao động ngay từ đầu năm.

Đến thăm Công ty TNHH May Hưng Nhân những ngày này, không khí lao động tất bật, rộn ràng, hàng trăm công nhân hàng hải vào ca, bấm máy để sản xuất những đơn hàng theo hợp đồng đã được ký kết. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, công nhân Công ty cho biết: Làm

việc ở đây đã hơn 10 năm, tôi thấy chế độ cho người lao động rất thỏa đáng, mức lương ổn định. Trong quá trình làm việc, Công ty có cơ chế khen thưởng đột xuất cho công nhân tiêu biểu, qua đó tạo cho chúng tôi sự phấn chấn, hàng say làm việc.

Không chỉ tạo không

khí thi đua lao động trong mỗi công nhân, một trong những điểm khác biệt ở Công ty TNHH May Hưng Nhân là sự mạnh dạn đầu tư các loại máy móc hiện đại như máy cắt mẫu cứng, máy trải vải, máy lập trình và các trang thiết bị chuyên dùng cho các chuyển may. Ông Nguyễn Ngọc Khanh,

Giám đốc Công ty cho biết: Chúng tôi chuyên sản xuất áo sơ mi, áo jacket xuất khẩu, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động. Ngay từ đầu năm chúng tôi đã đẩy nhanh tốc độ sản xuất, ứng dụng các thiết bị tự động hóa để giảm thiểu sức lao động. Đồng thời, tổ chức sắp xếp, tinh gọn quy trình

sản xuất thông qua việc rà soát, phát hiện và khắc phục những chi tiết bất hợp lý, dư thừa gây lãng phí thời gian, tiêu hao nguyên liệu; tổ chức các cuộc thi để kiểm tra tay nghề của công nhân, từ đó có kế hoạch đào tạo, sắp xếp lao động hợp lý để sản xuất đạt hiệu quả hơn. Cùng với đó, Công ty tiếp tục cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, hướng tới phát triển bền vững. Trong 2 tháng đầu năm 2024, Công ty đã sản xuất được gần 38.200 sản phẩm, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Hòa chung khí thế lao động sản xuất, tại Xí nghiệp Veston Hưng Hà, các bộ phận đều đẩy mạnh phong trào thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Bà Phạm Thị Hương, Phó Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Năm 2023, tuy còn nhiều khó khăn song Xí nghiệp luôn đổi mới, sáng tạo, thi đua lao động sản xuất, tiếp tục mở rộng thị trường, tích cực nghiên cứu, áp dụng sáng kiến vào sản xuất. Năm 2023, doanh thu của Xí nghiệp đạt 6.662 triệu USD, tăng 2% so với kế hoạch; thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 8 triệu đồng/tháng. Năm 2024, Xí nghiệp phấn đấu doanh thu đạt 9,1 triệu USD, thu nhập bình quân của người lao động đạt 8,5 triệu đồng/tháng. Với

chủ đề "Chọn việc khó, đột phá, năng suất, chất lượng, hiệu quả", ngay từ đầu năm 2024, chúng tôi tiếp tục phát triển thêm thị trường mới, đặc biệt là thị trường châu Á. Ngoài ra, chúng tôi phát động phong trào thi đua và tôn vinh những lao động xuất sắc, tạo khí thế sôi nổi trong cán bộ, công nhân. Hiện nay, các đơn hàng của Xí nghiệp đã được ký kết đến hết đến tháng 6/2024 giúp công nhân yên tâm làm việc.

Tại cụm công nghiệp Hưng Nhân mở rộng, Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ thương mại Thái Tuyên (đơn vị thi công) đang huy động hàng trăm công nhân và các phương tiện tập trung thi công xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 1 (10ha) để bàn giao cho chủ đầu tư. Ông Thái Minh Tuyên, Giám đốc

Công ty cho biết: Chúng tôi quyết tâm hoàn thành theo đúng kế hoạch để bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 15/4. Đồng thời, chuẩn bị nhân lực, phương tiện để khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2 (15ha) vào cuối tháng 4 tới đây. Chúng tôi cam kết thi công công trình bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Theo ông Phạm Cao Quân, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà: Trên địa bàn huyện có 780 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 20.500 lao động, tăng 25 doanh nghiệp so với năm 2021. Tại lễ phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh năm 2024, UBND huyện đã kêu gọi các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động; chủ

động xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường; không ngừng áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp. Đồng thời, các doanh nghiệp cần tích cực hợp tác, liên doanh, liên kết mở rộng thị trường, quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm trên tinh thần tự chủ, sáng tạo, đoàn kết, chia sẻ, tạo sự gắn kết giữa các doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Chúng tôi sẽ tập trung thực hiện nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, thủ tục hành chính, giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện.

THANH THÙY



Sản xuất tại Công ty TNHH Toàn Thắng (cụm công nghiệp Đống Tu, xã Phúc Khánh).

KIẾN XƯƠNG

Giảm nghèo bền vững

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, huyện Kiến Xương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân.



Hội Chữ thập đỏ huyện Kiến Xương tặng gạo cho hộ nghèo.

Vũ Hòa là một trong những địa phương thực hiện tốt chương trình giảm nghèo. Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cho biết: Một trong những hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo nổi bật nhất trong thời gian qua là Hội đã xây dựng và duy trì thành công mô hình phụ nữ tiết kiệm giúp nhau mua thẻ BHYT cho phụ nữ (BHYT). Mô hình được thực hiện từ năm 2016 với 20 chị em tham gia, mỗi tháng tặng 2 thẻ BHYT cho phụ nữ nghèo. Đến nay, mô hình đã thu hút 150 hội viên tham gia, hỗ trợ mỗi tháng mua 8 thẻ BHYT tặng hội viên nghèo. Qua đó giúp nhiều phụ nữ khó khăn có thẻ BHYT, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, đồng thời đã làm thay đổi nhận thức của hội viên phụ nữ và nhân dân về việc thực hiện tiết kiệm mua BHYT. Thông

qua thực hiện mô hình còn góp phần phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, giảm nhẹ gánh nặng tài chính cho gia đình hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình điều trị, khám chữa bệnh. Cùng với đó, Hội tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, duy trì hoạt động ủy thác từ các ngân hàng để hỗ trợ hội viên vay vốn đầu tư phát triển kinh tế với tổng dư nợ đến nay đạt hơn 8 tỷ đồng cho hơn 220 hội viên vay. Với kết quả đó góp phần đưa tỷ lệ hộ hội viên nghèo đến nay còn 0,2%, giảm 0,03% so với năm 2022.

Gia đình ông Nguyễn Thế Cường, tổ dân phố An Đông, thị trấn Kiến Xương thuộc diện hộ nghèo, bản thân ông bị bệnh, thường xuyên đau ốm, hạn chế vận động, tuổi cao, sức yếu. Năm 2023, ông may mắn được các cấp hội chữ

thập đỏ trong tỉnh hỗ trợ kinh phí để xây nhà mới thay thế căn nhà cấp bốn xuống cấp, đất nát trước đây. Ông Cường bày tỏ: Được nhận nguồn kinh phí hỗ trợ 35 triệu đồng cộng thêm sự giúp đỡ của người thân, niềm ao ước bấy lâu của tôi đã thành hiện thực. Chắc chắn sống trong căn nhà mới này tôi sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, huyện Kiến Xương đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về công tác giảm nghèo đến cán bộ và nhân dân; ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện kịp thời và chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện đúng quy định trong rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo. UBND huyện giao các phòng chuyên môn thực hiện các dự án thuộc

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; cải thiện dinh dưỡng; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; giảm nghèo về thông tin... Toàn huyện đã cấp 1.574 thẻ BHYT cho người nghèo, kinh phí hơn 1,4 tỷ đồng và 3.220 thẻ BHYT cho người cận nghèo, kinh phí hỗ trợ hơn 2,8 tỷ đồng. Năm 2023, toàn huyện thực hiện chính sách hỗ trợ miễn học phí cho gần 200 lượt học sinh nghèo với tổng kinh phí 83 triệu đồng, hỗ trợ giảm học phí cho 293 lượt học sinh cận nghèo với tổng kinh phí gần 60 triệu đồng; hỗ trợ tiền điện cho 6.470 lượt hộ nghèo với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Cùng với đó là tổ chức chi trả trợ cấp xã hội thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội và trao tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, bảo đảm 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo đều được tặng quà. Ngoài ra còn có 882 lượt hộ nghèo được vay vốn tín dụng với tổng kinh phí trên 34,7 tỷ đồng; gần 600 lượt hộ cận nghèo được vay vốn tín dụng với tổng kinh phí trên 32 tỷ đồng; 4.635 lượt hộ thoát nghèo được vay vốn tín dụng với tổng kinh phí gần 196 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đẩy mạnh phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Với những giải pháp đồng bộ, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của Kiến Xương còn 1,72%, giảm 0,36%; hộ cận nghèo còn 2,17%, giảm 0,89% so với năm 2022. Năm 2024, huyện tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội, phấn đấu giảm từ 50 hộ nghèo trở lên.

THU THỦY

Nhờ tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh", diện mạo xã Tân Hòa (Vũ Thư) có nhiều khởi sắc, ngày càng khang trang, hiện đại.

Trên những cánh đồng tràn đầy sắc xuân, người dân thôn Đại Hội hằng say trồng cây lạc, chăm cây ngô, tiếng cười nói rộn ràng tạo nên không khí lao động vui tươi. Đưa chúng tôi đi trên những tuyến đường rộng rãi, sạch đẹp của thôn, ông Lại Quang Vinh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn hào hứng chia sẻ: Người dân thôn Đại Hội luôn đoàn kết xây dựng NTM và tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng cây vụ đông cho thu nhập khoảng 8 - 9 triệu đồng/sào/vụ. Nhiều gia đình nhân dân tích tụ ruộng đất, đầu tư máy móc vào sản xuất góp phần giảm công lao động và nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhờ đó, năm 2023 tỷ lệ hộ giàu, hộ khá của thôn đạt 70%, hộ nghèo giảm còn 1,43%.

Với đức tính chịu khó, ham học hỏi, anh Nguyễn Đức Triệu đã mạnh dạn chuyển đổi 1,5 mẫu đất cấy lúa kém hiệu quả để phát triển mô hình nuôi cá cảnh. Được sự quan tâm, tạo điều kiện của địa phương, anh đầu tư khoảng 2 tỷ đồng để xây ao, thiết kế giàn che nắng và mua con giống. Anh cho biết: Hiện tại tôi đang cung cấp cá cảnh cho các cửa hàng thủy sinh lớn trong khu vực miền Bắc. Mỗi tháng gia đình tôi có thu nhập khoảng 60 - 70 triệu đồng từ việc bán cá. Ngoài ra tôi còn tận dụng diện tích đất trống để trồng các loại cây có giá trị cao, cải thiện kinh tế gia đình.

Cùng với thi đua phát triển kinh tế, người dân thôn Đại Hội còn động viên nhau duy trì hoạt động của mô hình phân loại rác thải tại nguồn nhằm giữ gìn cảnh quan môi trường, vệ sinh chung tại khu dân cư. Toàn

TÂN HÒA

Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới

thôn có 85% số hộ tham gia mô hình góp phần giảm từ 30 - 40% lượng rác thải sinh hoạt của địa phương. Sau 2 năm thực hiện, ông Trần Ngọc Hoa đã nhận thấy hiệu quả của mô hình này. Ông Hoa cho biết: Tất cả các loại rác thải hữu cơ đều được cho vào thùng ủ thành phân vi sinh để bón cho cây, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường. Ý thức của người dân trong thôn đang dần thay đổi nên đường làng, ngõ xóm luôn sạch đẹp, gọn gàng.

Ban công tác mặt trận thôn Đại Hội còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, chấp hành tốt các quy định về quản lý nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Nhân dân đồng tình, tự nguyện tham gia đóng góp xây dựng, tôn tạo các công trình văn hóa truyền thống với số tiền trên 2 tỷ đồng. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì

và phát huy vừa nâng cao sức khỏe vừa tạo không khí phấn khởi, vui tươi.

Những việc làm thiết thực của người dân thôn Đại Hội đã tạo sự lan tỏa, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua xây dựng NTM trong toàn xã ngày càng sôi nổi. Người dân phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển sản xuất, duy trì nghề mộc, làm bánh gai truyền thống, tạo việc làm cho nhiều lao động, cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã đã kêu gọi các doanh nghiệp, công em quê hương tặng 728 suất quà cho hộ nghèo trị giá trên 380 triệu đồng.

Bà Vũ Thị Thanh Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy xã đánh giá: Cuộc vận động "Toàn

dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" đã được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia. Qua một thời gian, xã đã cơ bản hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao. Kinh tế, văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị ổn định. Toàn xã có trên 97% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 6/6 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,59%; thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đa dạng hóa hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu đưa Tân Hòa về đích NTM nâng cao trong năm 2024.

NGUYỄN TRIỆU



Diện mạo xã Tân Hòa (Vũ Thư).